



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวธนิศา จันทร์ไทย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๑๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๕๑๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวสุพิชชา ปลุพัฒน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๖๗๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

/๓. นางสาวอนุชิตา...

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๓	นางสาวอนุชธิดา กมล	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๔	นางสาวกมลนาถ มั่งชู	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๘๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๘๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์
๕	นางสาววิภาวรรณ ใจชื่อตรง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๔)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๘๒๔)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุชนันท์ กิตติสุภกิจ)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวอนุชิตา กมล

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p><b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b></p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๑)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๔๑๑๒๒๙๐๐๒</p>
<p><b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b></p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๔</p>
<p><b>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</b>  .....  .....</p>	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวอนุชิตา กมล

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพจ. ๗๐๗)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๗ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

จัดทำกรณีศึกษา เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้ป่วยเด็กชายอายุ ๗ เดือน ไม่มีโรคประจำตัว มารดาให้ประวัติว่า ๔ วันก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมีไข้สูง ไอ มีน้ำมูกใส รับประทานยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ ไข้ลดลง ๒ วันก่อนยังมีไข้สูง มารดาพาไปตรวจที่คลินิกได้ยามารับประทานแต่อาการไม่ดีขึ้น มารดาสังเกตว่าเวลาปัสสาวะร้องกวนผิดปกติ มารดาจึงพาผู้ป่วยมาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๐.๒๑ นาฬิกา แพทย์วินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนต้น ได้รับยา Osetamivir, Paracetamol, Bromhexine กลับไปรับประทานแต่อาการไม่ดีขึ้น มารดาจึงพาผู้ป่วยมาตรวจที่ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินอีกครั้ง เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ส่งเลือดและปัสสาวะตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเม็ดเลือดขาวในเลือด ๑๙,๘๒๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตรและเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะมากกว่า ๑๐๐ /HPF จึงรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลที่หอผู้ป่วยกุมาร ๑๗ เวลา ๒๑.๓๐ นาฬิกา เลขที่ภายนอก ๑๗๔๒๙/๖๐ เลขที่ภายใน ๗๖๗๓/๖๐ สัญญาณชีพแรกเริ่ม วัดอุณหภูมิร่างกายได้ ๓๘.๙ องศาเซลเซียส ชีพจร ๑๓๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๔๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๘๓/๔๒ มิลลิเมตรปรอท น้ำหนัก ๗,๖๘๐ กรัม สูง ๖๔ เซนติเมตร ตรวจร่างกายพบ คอแดง เล็กน้อยและมีหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศไม่เปิด สวมปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการและส่งเพาะเชื้อ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะมากกว่า ๑๐๐ cell /HPF Leukocyte ๓+ ปัสสาวะมีลักษณะสีเหลืองขุ่น ให้ยาปฏิชีวนะ ceftriaxone ๕๗๐ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำวันละ ๑ ครั้ง ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยจึงให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ๕%/D/N/๔ ๕๐๐ มิลลิลิตร อัตราการหยด ๓๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง แนะนำมารดาทำความสะอาดอวัยวะเพศให้ผู้ป่วยหลังขับถ่ายทุกครั้งโดยการรูดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศลงจนสุดแล้วเช็ดให้สะอาดและแนะนำให้ใส่ผ้าอ้อมแทนการใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเพื่อป้องกันการอับชื้น สอนและสาธิตการเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกวิธีแก่มารดา มารดาสามารถเช็ดตัวลดไข้ให้ผู้ป่วยได้ถูกวิธี

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลเพาะเชื้อในปัสสาวะ พบเชื้อ ๑๐๕ Escherichia coli (ESBL, MDR) จึงสวนปัสสาวะส่งเพาะเชื้ออีกครั้งและนัดตรวจอัลตราซาวด์ระบบไต(KUB)วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เนื่องจากเป็นเชื้อดื้อยาจึงแยกผู้ป่วยไว้มุมแยก แยกถังผ้า ถังขยะและอุปกรณ์การตรวจร่างกาย มีน้ำยาล้างมือชนิดแห้งไว้ที่เตียง แนะนำมารดาและญาติล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยทุกครั้ง เพิ่มยา ๐.๑% TA Cream ทาปลายอวัยวะเพศโดยรูดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศลงจนสุดแล้วทายาเพื่อให้หนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเปิด ทาวันละ ๒ ครั้ง เช้าและเย็น

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้มากขึ้น ไม่มีไข้ ปัสสาวะสีเหลืองใส ไม่ร้องกวน เวลาปัสสาวะ จึงเปลี่ยนยาปฏิชีวนะเป็นชนิดรับประทาน Cefdinir(๑๒๕/๕) ๒.๕ มิลลิกรัม วันละ ๒ ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผลเพาะเชื้อในปัสสาวะครั้งที่ ๒ ไม่พบเชื้อ แพทย์จึงอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้ นัดตรวจติดตามอาการ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้เก็บปัสสาวะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนพบแพทย์ มารดาพาผู้ป่วยมาตรวจติดตามอาการตามนัด ผลการตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการพบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ ๐-๑ เซลล์ /HPF Leukocyte negative ผลการตรวจอัลตราซาวด์ระบบไต(KUB)พบ ท่อไตทั้ง ๒ ข้างโป่งพองเล็กน้อยอาจเกิดจากการไหลย้อนกลับของปัสสาวะขึ้นท่อไต จึงส่งตรวจทางรังสีโดยการใส่สารทึบรังสีเข้าไปในระบบทางเดินปัสสาวะและเอกซเรย์(VCUG) พบว่า ไม่พบการไหลย้อนกลับของปัสสาวะเข้าสู่ท่อไต มารดาพาผู้ป่วยมารับการรักษาและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องที่คลินิกโรคไตในเด็ก

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐาน เมื่อมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
๒. ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย การดูแลรักษาที่รวดเร็วและปลอดภัย

## ๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แผนการสอนการล้างจมูกในผู้ป่วยเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อพัฒนาระบบการสอนเรื่องการล้างจมูกในผู้ป่วยเด็กเล็ก ในหอผู้ป่วยกุมาร ๑๗
๒. เพื่อให้บุคลากรในหอผู้ป่วยกุมาร ๑๗ มีการสอนเรื่องการล้างจมูกในผู้ป่วยเด็กเล็กเป็น

แนวทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เป็นสื่อการสอนของหอผู้ป่วยกุมาร ๑๗ ใช้ประกอบการสอนการล้างจมูกในผู้ป่วยเด็กเล็ก
๒. ผู้ดูแลเด็กเล็กมีความรู้และสามารถล้างจมูกให้ผู้ป่วยเด็กเล็กได้ถูกต้อง